

Người tham gia LAC của SSI xây dựng cộng đồng thông qua men's shed (nhà kho của các ông)

Foster Cortis đã thất nghiệp nhiều năm vì ông sống với bệnh viêm khớp, bệnh phổi và trầm cảm mãn tính.

Thông qua chương trình Điều phối Khu vực Địa phương (LAC) của SSI, ông Cortis đã đạt được mục tiêu trở thành một trong ba thành viên sáng lập Men's shed của vùng West Cumberland. Ông đã làm việc cùng với những người bạn của mình là Alan Youngman và Gary Windman, những người đã chia sẻ tầm nhìn và nỗ lực của ông để thành công tạo một không gian cho cộng đồng và tình bạn.

Ông Cortis đã gia nhập men's shed đầu tiên của mình như một phần của công việc tập sự lấy Chứng chỉ Công tác Thanh niên của mình và rất thích tinh thần cộng đồng khuyến khích ông tiếp tục tham gia sau khi hoàn thành khóa học.

Khi Hội đồng Thành phố Cumberland được thành lập vào năm 2017, không có một men's shed ở phía tây của quận này thì một số bạn bè của ông Cortis đã tình nguyện thành lập một men's shed.

Thị trường Hội đồng Thành phố Cumberland đã giúp họ có được một ngôi nhà lớn trên khu đất rộng một mẫu Anh, và trong vòng một tháng, men's shed đã đi vào hoạt động.

Oula Kabbara, LAC của ông Cortis đã hỗ trợ ông về mặt xã hội và hậu cần và đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của ông. Trong suốt một năm, tâm huyết và sự động viên của cô đã giúp anh củng cố khả năng tự tin cần thiết để đạt được ước mơ của mình.

Kể từ đó, Men's Shed của West Cumberland đã phát triển thành một doanh nghiệp xã hội giúp cho các đồ gia dụng hư hỏng không bị vứt bỏ ở các bãi rác.

Các thành viên của men's shed khôi phục, nâng cấp và tái chế các vật dụng từ bàn ghế đến bồn tắm. Sửa chữa đồ đạc với chi phí thấp, các thành viên thường chỉ tính phí vật liệu và giúp người khác dọn dẹp gara của họ và tìm chủ mới cho đồ nội thất cũ.

Nhóm này hiện đang tìm kiếm nguồn tài trợ để mở một xưởng kim loại nhằm khôi phục thêm các mặt hàng khác như xe cút kít và xe hơi.

Ông Cortis nói “Thật khó để tóm tắt những việc chúng tôi làm. Cách tốt nhất để tìm hiểu là hãy đến xem”.

Trong những năm qua, men's shed đã tăng từ ba thành viên lên 45 và dành cho mọi người, bất kể giới tính, tuổi tác, sắc tộc và trình độ kỹ năng của họ. Điều duy nhất không được hoan nghênh là sự mù quáng, điều mà ông Cortis cho rằng mọi người có thể “bỏ nó ngoài cửa trước khi vào”.

Nhà kho đã phát triển thành một ốc đảo phát triển mạnh ở giữa vùng ngoại ô, với chuột túi, gà tây rừng và một mái hiên rộng để mọi người có ngồi trò chuyện qua ly cà phê.

“Mọi người đều hỗ trợ mọi người. Nếu chúng tôi thấy có ai đó đã lâu không đến, thì chúng tôi sẽ liên lạc hỏi thăm xem họ có ổn không.

“Chúng tôi khuyến khích mọi người hãy tìm sự giúp đỡ nếu họ cần. Và mọi người đều được chào đón.”

Gần đây ông Cortis đã bắt đầu một chương trình dành cho phụ nữ tại men's shed, tạo ra một môi trường hòa nhập để phụ nữ có thể học hỏi và chia sẻ các kỹ năng.

“Chúng tôi dạy mọi người những kỹ năng mới từ đầu một cách cẩn thận. Họ có thể chọn một dự án và chúng tôi chỉ cho họ mọi thứ mà họ cần biết.

“Tôi thích giúp đỡ mọi người. Vào năm 2017, nếu gặp tôi thì quý vị sẽ thấy một người đàn ông suy sụp. Nhưng kể từ đó, tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi”.

SSI hợp tác với Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) để cung cấp Dịch vụ Điều phối ở Khu vực Địa phương tại NSW.

Với tư cách là nhà cung cấp LAC, SSI hỗ trợ những người từ 7 – 64 tuổi tiếp cận Chương trình Bảo hiểm Khuyết tật Toàn quốc (NDIS) và các dịch vụ chính thống khác trong cộng đồng. Để biết thêm thông tin và tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ NDIS hay không, hãy truy cập [trang mạng LAC](#) của chúng tôi.